



เอกสารประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ ต่อ๑๐๙ Fax.๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ ต่อ๑๐๘ www.phruphi.go.th

ป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากประทัด ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

1. ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้
2. ไม่เล่นประทัดในลักษณะเสี่ยงอันตราย
3. ออกให้ห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร
4. ไม่ดัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูง หรือมีเสียงดังกว่าปกติ
5. จัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ บริเวณที่จุดประทัด หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ดับไฟทันทันที

การป้องกันอัคคีภัย
สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย, ฝึกอบรม และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการรับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันที

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
จัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมจัดตั้งจุดตรวจคุมเข้ม ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

3 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตรุษจีน

การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ, สนธิกำลังจัดหน่วยเผชิญเหตุและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ท่องเที่ยวทางน้ำ

๒. อุบัติภัยจากประทัด

ก่อนจุดประทัด ควรอ่านฉลาก คำแนะนำในการใช้งานและคำเตือนโดยละเอียดพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบบริเวณที่จุดประทัดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่มีคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่อยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงหรือวัสดุติดไฟง่าย รวมถึงจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ บริเวณที่จุดประทัด หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะได้ดับทันทันที

ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะภายในบ้านเรือน ใกล้ถังแก๊ส แนวสายไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ซึ่งไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง ทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้

ไม่เล่นประทัดในลักษณะเสี่ยงอันตราย ไม่โยนประทัดที่จุดไฟแล้วใส่กลุ่มคน ไม่ยื่นแขน ขา หรืออวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้ว ไม่ดัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูงหรือมีเสียงดังกว่าปกติไม่จุดประทัดในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายได้

๓. อุบัติภัยทางถนน

เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ หากอดนอนไม่ควรขับรถอย่างเด็ดขาดเพราะอาจหลับในเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่รับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เช่น ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก เป็นต้น เพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและประสิทธิภาพในการขับรถลดลง

ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี พร้อมเติมน้ำมันหม้อน้ำ น้ำมันคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง โดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แนะนำเส้นทาง หรือสอบถามจากผู้ชำนาญเส้นทาง เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดี เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

กรณีขับรถทางไกล ควรมีเพื่อนร่วมเดินทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถและจอดพักรถทุกๆ ๒ ชั่วโมง หรือทุกๆ ๑๕๐-๒๐๐ กิโลเมตร หากมีอาการง่วง ควรจอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จะช่วยคลายความอ่อนล้าและป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน

จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ ทั้งยางอะไหล่ กากบาทถอดล้อ สายพ่วงแบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ ลาก พ่วง จุก ค้อนทุบ กระจก ถังดับเพลิงเคมี ไม้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และมีมารยาทในการขับรถรวมถึงมีน้ำใจกับผู้ใช้เส้นทาง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ